

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG AN HÙNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Ngày 19-8-1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong không khí thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, là dấu mốc quan trọng, sáng ngời trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được xem là bắt đầu từ các đội Tự vệ Đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), các đội “danh dự trừ gian”, “hộ lương diệt ác”... do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập với mục đích bảo vệ tổ chức. Những năm 1930 - 1945, để chống các hoạt động phá hoại và do thám của thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bảo vệ cách mạng, Đảng đã thành lập các đội: Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian, Danh dự Việt Minh. Đó là những tổ chức tiền thân của công an nhân dân và quân đội nhân dân sau này.

Trong hai cuộc kháng chiến, Công an nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; tích cực chi viện cán bộ, vũ khí, phương tiện... cho chiến trường miền Nam; bảo vệ phong trào cách mạng, tham gia tiếp quản vùng giải phóng, góp phần quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Người yêu cầu xây dựng bộ máy tổ

chức công an phải mang tính dân chủ cao, giản đơn, thiết thực, hiệu quả, trong đó quan tâm xây dựng bộ máy công an ở cơ sở, vùng biên giới, hải đảo. Người cán bộ công an trong tư tưởng của Người thực sự là cái “gốc” của mọi công việc, được đề cập khoa học, toàn diện từ khái niệm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, tư tưởng, bản chất nhân văn của cán bộ đến tầm quan trọng của công tác cán bộ, nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ công an và thi đua - khen thưởng, kỷ luật trong Công an nhân dân. Người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ công an phải tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an khu XII, ngày 11-3-1948, trong đó nêu rõ tư cách người Công an cách mệnh, đã trở thành tư tưởng lớn, mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Đảng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.

Đặc biệt, ngày 1-8-1930, Ban Cố động và Tuyên truyền của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Đỏ, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ: Ban Cố động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành, tài liệu này khi phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc... Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của nhân dân. Từ đó, ngày 1-8

trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo. Và ngày 1-8-2002, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống, ngành tuyên giáo đã được Nhà nước tặng phần thưởng cao quý “Huân chương Sao vàng”.

Như vậy, ngày 1-8-1930 được coi là ngày thành lập hay còn gọi là Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam.

Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng và đây là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. 90 năm qua, công tác của Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

*Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2020)
và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2020)*

CUỘC TỔNG NỔI DẬY GIÀNH ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA TOÀN DÂN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Cách mạng tháng Tám thành công mau lẹ và ngoạn mục không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của các tầng lớp nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, khéo léo của Đảng.

Ngày 13-8-1945, được tin Nhật đầu hàng Đồng Minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng công bố mệnh lệnh số 1: “Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy quyền độc lập của nước nhà... Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một

tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta”.

Trên cơ sở phân tích tình hình, Hội nghị quyết định Đảng phải kịp thời phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa; đề ra những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách trong công tác đối nội, đối ngoại, sẽ thi hành sau khi giành được chính quyền. Hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh.

Hội nghị toàn quốc của Đảng vừa kết thúc, Đại hội quốc dân Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào ngày 16-8-1945. Hơn 60 đại biểu thay mặt cho 3 miền Bắc, Trung, Nam, kiều bào ở nước ngoài, các đảng phái, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo, tiêu biểu cho ý chí thống nhất của toàn dân tộc về dự Đại hội. Đại hội đã ủng hộ chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Khắp nơi, quần chúng hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa đã đồng loạt nổi dậy. Ở những vùng xa xôi, dù chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa, nhưng căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương và vận dụng chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa.

Trước khí thế cách mạng của quần chúng thủ đô dâng cao, chính quyền bù nhìn không dám chống cự, quân Nhật không dám can thiệp. Ủy ban Khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19-8-1945. Sáng 19-8, hàng chục vạn nhân dân nội, ngoại thành xuống đường biểu dương lực lượng. Tất cả tập trung trước Nhà hát Lớn. Đúng 11 giờ, Ủy ban Khởi nghĩa đọc

lời kêu gọi khởi nghĩa. Sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền. Quần chúng cách mạng, có sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu, lần lượt chiếm các cơ quan đầu não của địch: Phủ Khâm sai Bắc bộ, Sở Mật thám, Sở Cảnh sát Trung ương, Sở Bru điện, Trại Bảo an binh... Tối 19-8, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn.

Chiều ngày 2-9-1945, tại cuộc mít tinh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước đông đảo nhân dân thủ đô và các vùng lân cận tham dự, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc *Tuyên ngôn độc lập*, tuyên bố với toàn thể nhân dân, với thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời.

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân đã tập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử nước ta và cũng là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước ta không những trở thành một nước độc lập, tự do mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên của cách mạng ở những nước thuộc địa, nửa thuộc địa do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó như một quả bom có sức công phá mạnh làm sụp đổ một mảng thành trì chủ nghĩa thực dân kiêu cũ, thức tỉnh các dân tộc bị áp ức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá, với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Từ kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020, TP.HCM vừa đề xuất một số nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030 theo yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban

hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách thể chế, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

Thành phố sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách TTHC; thực hiện nhiều hình thức kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; triển khai hệ thống Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; triển khai nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách TTHC; đổi mới cải tiến quy trình giải quyết các loại hồ sơ TTHC, mở rộng thực hiện cơ chế liên thông với các sở, ban, ngành, quận, huyện trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện nghiêm quy định về thư xin lỗi trong trường hợp hồ sơ trễ hạn; xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phố cũng sẽ sắp xếp các cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố ngày càng tinh gọn, phù hợp với quy định và hoạt động có hiệu quả; phấn đấu chuyển 10% các đơn vị sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên đủ điều kiện chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; sắp xếp tổ chức

bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do Chính phủ giao; đẩy mạnh phân cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số...

Ngoài ra, thành phố hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai chính sách cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân; tăng cường huy động nguồn lực xã hội từ Chương trình kích cầu của thành phố; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chương trình phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”; ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam ISO 9001 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước...

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang; nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư của dự án, đảm bảo dự án

triển khai thuận lợi, giảm thiểu tối đa các vướng mắc, khó khăn và tránh đội vốn do việc triển khai chậm; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư để xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thành phố ưu tiên nguồn vốn ngân sách để đầu tư các dự án mang tính cấp bách trong Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó tập trung đầu tư các dự án: khép kín Vành đai 2, Vành đai 3, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị (Metro số 1, 2, 3b, 5), đường trên cao số 1 và số 5, các tuyến quốc lộ theo quy hoạch, các công trình hạ tầng giao thông kết nối khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái, Cảng Hiệp Phước..., một số nút giao thông trọng điểm; các tuyến cửa ngõ thành phố.

Thành phố cũng sẽ rà soát cơ chế chính sách, các thủ tục về đất đai liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng; điều chỉnh lại các quy hoạch đã ban hành phù hợp với thực tế và đồng bộ với quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020; ưu tiên nghiên cứu các cơ chế thu hút vốn, cơ chế quản lý đầu tư để phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ; hoàn thiện Đề án tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thiện hành lang pháp lý đối với việc thực hiện dự án theo hình thức PPP để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách; xây dựng cơ chế để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải của thành phố; triển

khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải thành phố...

Hạn chế tối đa việc phát triển kinh tế - xã hội làm gia tăng rủi ro thiên tai

UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Kế hoạch số 367-KH/TU ngày 27-5-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy đến tận cơ sở; lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, thích ứng với đặc điểm của từng quận huyện, từng ngành; hạn chế tối đa việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành làm gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là huyện Cần Giờ và các khu vực trũng thấp ven sông, kênh, rạch, khu vực đông dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của xu hướng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Riêng chính quyền các cấp cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả); nâng cao năng lực xử lý tình huống sự cố, chỉ huy điều hành để phòng ngừa, ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất của địa phương, đơn vị nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức, hành động trước những tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai; nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ trong các cấp chính quyền; bảo đảm nguồn lực, các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cùng cấp, đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở...

Kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, UBND thành phố đã kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo hướng thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính về việc cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định, được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

UBND thành phố cũng kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính cho thống nhất với Luật Phòng,

chống ma túy theo hướng người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy theo hướng không bắt buộc phải áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho người nghiện ma túy tổng hợp do hiện nay chưa có phác đồ điều trị, cũng như môi trường ngoài cộng đồng không đảm bảo tốt các điều kiện để người nghiện ngưng sử dụng ma túy và tiến đến cai nghiện thành công; chỉnh sửa đồng bộ hệ thống quy phạm pháp luật trong phòng, chống, xử lý hành vi vi phạm về ma túy...

UBND thành phố kiến nghị Chính phủ bổ sung các chất ma túy mới vào danh mục các chất ma túy phải được thực hiện liên tục, nhanh chóng; hướng dẫn chẩn đoán người nghiện theo các chất ma túy như: ketamine, cocaine, cần sa, bồ đà và các chất hướng thần khác; thay thế biện pháp quản lý sau cai nghiện bằng công tác hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện để khuyến khích, động viên người sau cai nghiện không tái nghiện, không tạo tâm lý tự ti, mặc cảm khi tái hòa nhập cộng đồng...

Ngoài ra, UBND thành phố cũng kiến nghị bổ sung nguồn lực cho các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Công an các tỉnh có đường biên giới giáp các nước để phát hiện, ngăn chặn ngay từ ban đầu; luật hóa quy định “vận chuyển có kiểm soát” để các địa phương có thể phối hợp đấu tranh, khám phá; có quy định xử lý kiên quyết các chủ doanh nghiệp (hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

như bar, vũ trường, khách sạn...) trong việc để cơ sở kinh doanh xảy ra các vi phạm liên quan đến ma túy, kể cả trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cho thuê địa điểm kinh doanh; cho phép thành phố thực hiện mô hình cai nghiện tự nguyện tập trung đối với tất cả người nghiện trên địa bàn, để cho nhà nước, gia đình và xã hội cùng chung tay tham gia.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Ngày 30-6-2020, UBND thành phố ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Theo đó, người đứng đầu phải quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Người đứng đầu phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ, văn hóa công sở.

Thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND quận huyện và phường xã, thị trấn chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện

công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp hành nghiêm quy chế làm việc; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng, chống vi phạm pháp luật kết hợp với chương trình hành động và việc làm cụ thể của mỗi ngành, mỗi cấp, cá nhân, đơn vị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo thực hiện đủ các giải pháp đồng bộ để phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo hướng tăng cường công khai, minh bạch; trách nhiệm đi đôi với khen thưởng; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Trong chỉ đạo cần lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm pháp luật và tội phạm như quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; thuế; hải quan; khai thác tài nguyên - khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và công tác tổ chức cán bộ.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng; tuân thủ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao ý thức

trách nhiệm, tận tâm, tận tụy trong công việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân; không kéo dài thời gian giải quyết hoặc hách dịch, cửa quyền, tự ý đặt ra quy định trái pháp luật, trái với quy định của cấp có thẩm quyền để gây khó khăn, phiền hà, những nhiễu nhâm dân và các cơ quan, tổ chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao.

Thanh tra thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tài sản, xử lý kỷ luật hành chính, xử lý hình sự đối với các vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra; tăng cường phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan tổ tụng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

Sở Nội vụ rà soát lại quy chế, tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị để xác định rõ vai trò, trách nhiệm quản lý, điều hành cụ thể; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với giám sát công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; vận động, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm cho các tầng lớp nhân dân và cho các đoàn viên, hội viên đang sinh hoạt, công tác thuộc thẩm quyền quản lý.

TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN PHƯỜNG - XÃ

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP.HCM - thành phố văn hóa

Chương trình Đối thoại văn hóa với chủ đề “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP.HCM - thành phố văn hóa” do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao và Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức đã thực hiện số đầu tiên theo hình thức đối thoại, đặt vấn đề trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia, các nhà quản lý, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí, người dân với lãnh đạo thành phố về thực trạng các vấn đề cần đề xuất, hiến kế, kiến nghị với lãnh đạo thành phố nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các nét đẹp riêng về văn hóa của người dân thành phố, gắn với giao lưu văn hóa thế giới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Đảng ta đã nhận định: “Văn hóa Việt Nam là thành quả của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước kiên cường, bất khuất, đầy gian khổ hi sinh nhưng rất đỗi hào hùng của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Trong đó, yêu nước là nền tảng, là động lực của quá trình hình thành văn hóa Việt Nam, đồng thời là hạt nhân cơ bản, là điều cốt lõi nhất tạo nên hệ giá trị của cội nguồn và bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, yêu cầu các chuyên gia văn hóa, người làm nghệ thuật, quản lý, đảng viên, người Việt Nam ở nước ngoài... cùng

trao đổi về văn hóa. Đặc biệt từ nay trở đi, thành phố sẽ tổ chức đối thoại văn hóa định kỳ trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, người dân thành phố chung tay để văn hóa trở thành yếu tố đặc trưng, động lực cho phát triển, để xây dựng TP.HCM trở thành một thành phố văn hóa, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, trung tâm khoa học công nghệ của đất nước và khu vực...

Thí điểm thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp

Xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, UBND thành phố sẽ triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn 5 huyện.

Theo kế hoạch, HTX nông nghiệp tham gia thí điểm mô hình này là các HTX tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các HTX sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu; áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

HTX nông nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về

làm việc cho HTX; ưu tiên các HTX có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

Thành phố sẽ thực hiện thí điểm hỗ trợ cho 7 HTX triển khai thực hiện thí điểm mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại theo đề xuất của UBND 5 huyện. Đối với những HTX không được lựa chọn để triển khai hỗ trợ theo Kế hoạch thì vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 6-7-2017 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do HTX nông nghiệp tự chủ và tự quyết định; trong đó chỉ áp dụng đối với HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn mới hoặc cán bộ chuyên môn đã làm việc tại HTX từ ngày 12-2-2017 trở về sau; chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17-4-2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; độ tuổi không quá 35 đối với nữ và 40 đối với nam.

Việc tuyển chọn cán bộ thí điểm ưu tiên các trường hợp: cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX; có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, HTX; là con em thành viên HTX, sống ở địa phương; được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đẳng trở lên; những người có trình độ học vấn cao hơn; có cam kết công tác lâu dài tại HTX.

* Quận 2

Định hướng phát triển theo chuẩn mới

Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, quận 2 phải phát triển theo chuẩn mới về quy hoạch đô thị, chất lượng sống, dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, quận 2 phải là quận mẫu mực trong việc hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp mới - nhất là những ngành dịch vụ chất lượng cao đến đầu tư với cam kết phục vụ nhanh chất, chất lượng cao nhất và tạo môi trường sống tốt có nơi vui chơi, giải trí hiện đại.

Đánh giá cao quận 2 có tỉ trọng ngành dịch vụ - thương mại cao, hiện chiếm hơn 87,7%, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, quận cần làm rõ kết quả này đến từ đóng góp của những ngành nghề cụ thể nào (như bán lẻ, nhà hàng khách sạn, cho thuê văn phòng, nhà ở...). “Quận phải xác định rõ, trong phương hướng cần đề cập rõ là thành viên của khu đô thị sáng tạo. Đây là đặc thù của quận”. Quận 2 sẽ là trung tâm tài chính, phát triển các ngành dịch vụ xung quanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Do đó, quận cũng phải có trách nhiệm cùng tham gia hoàn thành cơ bản quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thu hút nhà đầu tư và tạo tiền đề hình thành trung tâm tài chính tại khu đô thị mới này.

Do đó, trong quy hoạch của quận cần có tầm nhìn xa, nhất là giữ đất cho giao thông, kêu gọi các dự án đúng tầm, trong đó có các dự án nhà ở, dự án phục vụ làm văn phòng, phục vụ nhà ở. Đặc biệt, chất lượng sống phải được thể hiện rõ khi đáp ứng tốt tỉ lệ cây xanh công viên, nơi giải trí, dịch vụ y tế và phần đầu là nơi có hạ tầng xã hội thuộc loại tốt nhất thành phố. Đồng thời giao thông phải kết nối với hệ thống giao thông chung của thành phố.

Trong tổ chức triển khai thực hiện, quận cần phối hợp chặt chẽ với thành phố trong sử dụng ngân sách Nhà nước cùng nguồn lực từ tư nhân để thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, quận 2 cũng cần phấn đấu là điển hình trong hợp tác công tư phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, thông qua việc tổ chức hội nghị mời doanh nghiệp, nhà đầu tư góp ý, đề xuất cách thức hợp tác công tư hiệu quả. Mặt khác, đối với những chủ đầu tư những dự án bất động sản lớn (có thể là những dự án có vốn đầu tư từ 10.000 tỉ đồng trở lên) phải tham gia đầu tư hạ tầng giao thông xung quanh dự án.

Trong quy hoạch của quận nói chung và quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang bước vào giai đoạn hoàn thiện; đồng thời quận 2 thuộc khu đô thị sáng tạo. Song, quận đang đứng trước áp lực phát triển theo hướng hiện đại. Do đó, trong nhiệm vụ, giải pháp, quận cần có các tiêu chí để lựa chọn dự án, loại hình dịch vụ công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu là trung tâm tài chính, là nơi sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ cao. Quận 2 cũng phải là nơi mẫu mực về quản lý đô thị thông minh và tiên phong trong quản lý hiện đại để phát triển các ngành hiện đại; đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, quận phải có chương trình và nhóm công tác hỗ trợ doanh nghiệp mới, doanh nghiệp dịch vụ theo đúng định hướng phát triển của quận. Quận 2 cần bổ sung chương trình trọng điểm hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới, đặc biệt là doanh nghiệp về khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực dịch vụ và tài chính...

*** Quận 5**

Phát triển các ngành dịch vụ, hạ tầng dịch vụ theo hướng cao cấp, hiện đại

Tại buổi làm việc với lãnh đạo quận 5 về thực hiện nhiệm vụ

vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, UBND thành phố đã yêu cầu UBND quận sớm giải quyết những công việc tồn tại trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 trên địa bàn quận.

Quận 5 cũng được yêu cầu triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19; phát triển các ngành dịch vụ, hạ tầng dịch vụ theo hướng cao cấp, hiện đại; phát triển các phố chuyên doanh, thực hiện đề án tổ chức phố ẩm thực quận 5; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chợ An Đông và chợ Kim Biên; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương; rà soát lại các quy hoạch phân khu để đề xuất điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế và định hướng phát triển của quận.

Quận cần thực hiện tốt chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, lễ hội; quan tâm công tác quản lý trật tự đô thị, tổ chức không gian đô thị phù hợp với đặc điểm địa phương, bảo đảm trật tự lòng lề đường, nhất là ở những khu vực đông người như bệnh viện, trường học; thực hiện hiệu quả đề án đô thị thông minh trên địa bàn quận; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng; phát huy hơn nữa vai trò quần chúng trong phát hiện, tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, quản lý đối tượng, địa bàn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Các cơ quan chức năng được giao phối hợp với UBND quận xây dựng phương án khả thi dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư 628 - 630 Võ Văn Kiệt (số cũ là 8 - 8 Bis Hàm Tử), phường 1; báo cáo Tổ công tác đầu tư dự án Chung cư 926 Võ Văn Kiệt phường 5 (số cũ 402 Hàm Tử) và cao ốc văn phòng 727 Trần Hưng Đạo, phường 1; dự án Trung tâm Thương mại - chung cư Soái Kinh Lâm, phường 14; đề xuất phương án thực hiện dự án Khu liên hợp Nhà ở - Văn phòng - Thương mại Tân Đà - Võ Văn Kiệt (Hàm Tử), phường 10; hoàn chỉnh quy hoạch kết hợp chỉnh trang đô thị, mời gọi đầu tư đối với dự án đầu tư, xây dựng Khu phức hợp Đại Thế Giới...

Ngoài ra, UBND thành phố cũng chấp thuận chủ trương xây dựng Công viên chuyên đề sách và du lịch tại Công viên Âu Lạc phường 4, quận 5.

*** Phường 10 quận 5**

Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại nhà

Tổ hỗ trợ tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà cho người dân trên địa bàn phường 10 gồm 5 thành viên, do Bí thư Đoàn Thanh niên phường 10 làm tổ trưởng và các thành viên là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình, trật tự đô thị phường. Người dân có thể liên hệ qua số điện thoại của tổ trưởng tổ hỗ trợ khi có nhu cầu hỗ trợ các thủ tục chứng thực bản sao, cấp bản sao trích lục hộ tịch (kết hôn, khai sinh, khai tử). Tổ hỗ trợ sẽ có mặt tại nhà dân, tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Khi người dân có nhu cầu, cán bộ phường sẽ tới tận nhà nhận hồ sơ, sau đó mang về phường giải quyết và trả hồ sơ tại nhà cho người dân. □

THUE

THUE